

**เอกสารถอดความสรุปบทเรียนห้องย่อย**  
**การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม**  
**วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์**

**กลุ่มที่ ๓ : นักศึกษา**



**กลุ่มที่ ๓ นำเสนอโดยผู้แทนนักศึกษา**

กราบเรียนอาจารย์และผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับหัวข้อแรกที่เราจะนำเสนอ คือ มีวิธีการเรียนอย่างไร อันแรกคือจะแบ่งเป็นหัวข้อ ทำเป็นโครงการ คือเน้นว่าเป็นการทำในรูปแบบของโครงการเพื่อให้นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจได้มีโอกาสใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้น สมมุติว่าแค่เรียนในห้องอย่างเดียว ความรู้ที่เรียนมาอาจไม่ได้นำไปใช้จริง แต่ถ้าเรามีโอกาสได้เข้าไปใกล้ชิดสังคมมากขึ้น ได้เข้าไปหาสังคมมากขึ้น ก็จะทำให้เราได้รับรู้จักนำความรู้ที่เรียนไปใช้ประโยชน์ได้จริง ต่อไปคือการทำงานเป็นทีม คือ จะแบ่งกลุ่มในการฝึกการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ มีการแบ่งกลุ่มย่อย และเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มว่าเราสามารถจะแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างไร



หัวข้อต่อไปคือ การเรียนในลักษณะนี้แตกต่างจากการเรียนทั่วไปอย่างไร อย่างแรกที่น่าเสนอคือ นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เป็นการได้ฝึกทำจริง ได้ฝึกมองเป็นองค์รวม มองภาพรวมทั้งหมดของปัญหา และนำมาสู่การวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา ในเรื่องต่อไป คือ การได้เรียนรู้จากชุมชนและคนในพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะ การเรียนจากตัวหนังสืออย่างเดียวคงไม่เพียงพอ อย่างที่บอกไปว่า ถ้าได้เจอปัญหาหรือกรณีตัวอย่างจริงๆ จะทำให้เราเข้าใจปัญหานั้นได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นักเรียนนักศึกษาได้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ คือ ไม่จำเป็นต้องลงไปหาชุมชนเอง แต่อาจมีการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ผมเป็นส่วนต่อครับ

ในส่วนผลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ในส่วนแรก คือ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงทัศนคติ เช่น การเปลี่ยนแปลงให้มองเห็นคุณค่าของความเป็นคน ไม่ดูถูกคุณค่าของความเป็นคน เช่น สมมุติว่าเราจะลงไปทำงานวิจัย ต้องมองให้เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ความเป็นพื้นฐานของทุกคน ส่วนที่สองเป็นการปรับตัวเข้าหาผู้อื่น เวลาที่เราจะลงไปทำงาน หรือลงไปปฏิบัติหน้าที่ เราต้องทำตัวเองให้มีความเท่าเทียมกับผู้อื่น อยู่ง่ายกินง่าย สามารถจะปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ส่วนที่สาม คือ เรื่องการมีจิตสำนึก มีความตระหนัก หรือความกระตือรือร้นในการจะเรียนรู้กระบวนการทำงาน เป็นหน้าที่ของคนเราที่อยากเรียนรู้ตลอดชีวิต

เรื่องสุดท้าย คือ เราได้นำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร ในเรื่องนี้สามารถทำไปใช้ทั้งกับตนเอง และการพัฒนาชุมชน การนำไปใช้ประโยชน์กับตนเอง อาจเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติ ตัวอย่างเช่น การตื่นแต่เช้าเพื่อไปขึ้นรถ เพื่อลดปัญหาในเรื่องของการที่มีรถประจำทาง หรือรถที่อยู่ในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ ส่วนที่สอง การพัฒนาตัวเองในเรื่องของชุมชน คือการมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ในเรื่องของการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การไว้ว่างใจกัน เข้าใจในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนท้องถิ่น และในส่วนของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้เราได้พูดถึงในเรื่องของการแบ่งปัน คือ ให้มีความรักทั้งแก่ผู้อื่น และแก่ตนเอง เพื่อจุดสุดท้ายของชีวิตคือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ขอขอบคุณครับ